

Số: /KH-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai các hoạt động Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng năm 2023 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi nâng cao nhận thức và chuyển biến thành hành động cụ thể của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, cụ thể là phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết các vấn đề về vệ sinh liên quan tới phát sinh dịch bệnh góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên từ huyện đến cơ sở; nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng để nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Cụ thể hóa các nội dung hoạt động, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tại cộng đồng

Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (02/7), Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15/10), Ngày nhà tiêu thế giới (19/11), Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh (27/12); lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường Thế giới, Chương trình sức khỏe Việt Nam và các Chương trình, Dự án khác; trong đó tập trung với chủ đề “**Vệ sinh phòng, chống dịch bệnh**”.

Toàn huyện thống nhất chọn ngày chủ nhật đầu mỗi tháng là ngày huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường phố, cơ quan, trường học tạo thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

Tổ chức các sự kiện (mít tinh, phát động...) hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước tại cộng đồng hoặc tổ chức các hoạt động truyền thông gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng về vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân tùy tình hình thực tế tại địa phương, trong đó chú trọng đến hoạt động thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch.

Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tại nơi công cộng, tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại với chủ đề về vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch (*Nội dung các thông điệp tại phụ lục kèm theo*).

In ấn và cấp phát các tài liệu, tờ rơi, poster với thông điệp, chủ đề về Vệ sinh phòng, chống dịch bệnh tại khu vực đông dân cư, khu dịch vụ, cơ sở y tế, nơi làm việc, hộ gia đình.

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt, bảo đảm thực hiện có hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.

2. Tại trường học

Triển khai các hoạt động truyền thông tại trường học như đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn đội và các phong trào khác.

Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường lớp, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, giáo viên trong công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

3. Trên các phương tiện thông tin đại chúng

Cung cấp thông tin và đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, sử dụng nước sạch, xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân (thường xuyên rửa tay với xà phòng), vệ sinh môi trường.

4. Tại các đơn vị y tế

Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023. Lồng ghép với các hoạt động thuộc Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình, dự án khác để tuyên truyền về “Vệ sinh phòng, chống dịch bệnh” theo hướng dẫn tại Công văn số 1032/SYT-NVY ngày 06/7/2023 của Sở Y tế về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023.

III. KINH PHÍ

- Kinh phí chi cho các hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023 từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị.

- Nguồn kinh phí từ các Chương trình dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước

nâng cao sức khỏe nhân dân; Hướng dẫn triển khai thực hiện nhằm đảm bảo Phong trào được phát triển sâu rộng và duy trì một cách có hiệu quả.

Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước.

Tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của Phong trào.

2. Trung tâm Y tế huyện

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, lồng ghép với các hoạt động thuộc Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình, dự án liên quan để tuyên truyền về “Vệ sinh phòng, chống dịch bệnh”.

Triển khai công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế về vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt.

Xây dựng và triển khai các mô hình, dự án truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Treo Poster, áp phích, băng rôn với thông điệp, chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch bệnh” tại đơn vị.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo triển khai, đảm bảo đạt được các mục tiêu liên quan đến vệ sinh và nâng cao sức khỏe của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo việc cung cấp đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn sử dụng.

Tiếp tục vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà, không thả rông gia súc, không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản. Thực hiện tốt vệ sinh trong nông nghiệp, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệ sinh.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan đến ô nhiễm môi trường; xây dựng Kế hoạch cụ thể về từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường các con sông, trong các làng nghề và khu vực dân cư nông thôn, đô thị; phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc thu gom, tái chế rác thải, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường sống.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nghiên cứu, bổ sung nội dung giảng dạy về vệ sinh phù hợp với từng cấp học. Đẩy mạnh việc giảng dạy kiến thức và tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh cho học sinh trong nhà trường để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng có nếp sống hợp vệ sinh, văn minh.

Hình thành, xây dựng và phát triển phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học và tại cộng đồng.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

Tham mưu UBND huyện bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào các Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, các quy định trong các hương ước, quy ước văn hóa của thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư; khơi dậy những nét đẹp văn hóa, xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu, tập quán mất vệ sinh không có lợi cho sức khỏe trong cộng đồng dân cư. Tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe toàn dân.

7. Trung tâm VH-TT và TDTT huyện

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện truyền thông nhằm vận động mọi người dân tích cực tham gia các hoạt động Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; phát động các phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí triển khai các hoạt động của Phong trào.

9. Phòng Nội vụ

Tham mưu UBND huyện khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước.

10. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện

Chỉ đạo, tổ chức, phân công các thành viên, hội viên liên quan thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe toàn dân; tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị; sử dụng và bảo vệ các công trình vệ sinh chung xanh sạch đẹp.

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phong trào trên địa bàn, cụ thể:

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng (15/10), Ngày nhà tiêu thế giới (19/11), Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh (27/12); lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường Thế giới, Chương trình sức khỏe Việt Nam và các Chương trình Dự án khác; trong đó tập trung với chủ đề “**Vệ sinh phòng, chống dịch bệnh**”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của toàn thể quần chúng nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Thực hiện “ăn sạch, uống sạch, ở sạch”; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và dời chuồng gia súc ra xa nhà; đảm bảo an toàn vệ sinh trong lao động để phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu có liên quan tới vệ sinh và nâng cao sức khỏe của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án... đang triển khai trên địa bàn.

Chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể tại địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe, đảm bảo phong trào được thực hiện một cách sâu rộng và bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc hưởng ứng và thực hiện Phong trào.

Chỉ đạo việc lựa chọn và quyết định lấy một ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học, công sở tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

Tăng cường đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện phong trào trên cơ sở đầu tư của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt việc xã hội hóa huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các hộ gia đình để thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, phải tiến hành kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những bài học, những mô hình, sáng kiến hay để nhân ra diện rộng. Phát động hưởng ứng thi đua thực hiện Phong trào trên cơ sở lồng ghép với các phong trào thi đua khác của địa phương; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện Phong trào. Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Phong trào với các phong trào khác, chiến dịch, cuộc vận động... kêu gọi hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên cũng như của các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác tình nguyện tham gia.

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả hoạt động về UBND huyện (qua Phòng Y tế) **trước ngày 20/11/2023** để tổng hợp, báo cáo tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Y tế (B/c);
- TT HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiên Tùng

PHỤ LỤC THÔNG DIỆP

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /7/2023 của UBND huyện)

1. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để bảo vệ bạn, gia đình bạn và con bạn.
2. Thường xuyên rửa tay với xà phòng có thể giúp bạn phòng tránh các bệnh truyền nhiễm.
3. Thường xuyên sát khuẩn tay - phòng chống dịch bệnh.
4. Thường xuyên rửa tay với xà phòng vào các thời điểm quan trọng:
 - Trước khi chế biến thức ăn.
 - Trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn.
 - Sau khi đi vệ sinh.
 - Sau khi làm vệ sinh cho trẻ.
5. Hãy rửa tay sạch sẽ trước khi nấu nướng và chế biến thức ăn.
6. Rửa tay sạch vì sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.
7. Rửa tay sạch đồng nghĩa với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.
8. Vệ sinh khử khuẩn và vệ sinh trường, lớp – phòng, chống dịch bệnh.
9. Rác thải lây nhiễm phải được thu gom và xử lý hàng ngày để phòng, chống dịch bệnh.
10. Hãy thải bỏ khẩu trang đã dùng vào thùng rác có nắp đậy góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
11. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam.
12. Vệ sinh sạch sẽ vì sức khỏe của bạn và cộng đồng.
13. Vệ sinh sạch sẽ - Đẩy lùi dịch bệnh - Sức khỏe nâng cao.
14. Vệ sinh sạch sẽ là cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả.
15. Vệ sinh sạch - Môi trường xanh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh.
16. Vệ sinh sạch sẽ - Cộng đồng khỏe mạnh - Đất nước phồn vinh.

17. Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới.
18. Giữ gìn vệ sinh vì sức khỏe của bạn và gia đình.
19. Vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao.
20. Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn.
21. Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với xà phòng.
22. Vệ sinh phòng bệnh – Nâng cao sức khỏe.
23. Vệ sinh cá nhân và Vệ sinh môi trường góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh.